

Số: /TB-UBND

Cẩm Lĩnh, ngày tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã về giải quyết đơn kiến nghị bà Phạm Thị Cảnh thôn 1 xã Cẩm Lĩnh

UBND xã Cẩm Lĩnh nhận được đơn kiến nghị của bà Phạm Thị Cảnh thôn 1, xã Cẩm Lĩnh với nội dung xác định lại nguồn gốc sử dụng đất hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ của ông Cao Văn Chinh thường trú thôn 1 xã Cẩm Lĩnh.

Ngày 23/9/2024, UBND xã tổ chức buổi làm việc. Thành phần tham gia gồm: đồng chí Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách khối, các công chức chuyên môn: Địa chính xây dựng, tài nguyên môi trường, Tư pháp hộ tịch; hộ Bà Phạm Thị Cảnh thôn 1 xã Cẩm Lĩnh.

Tại cuộc làm việc đồng chí Chủ tịch UBND xã chủ trì đặt vấn đề nội dung cuộc làm việc theo đơn kiến nghị của bà Phạm Thị Cảnh. Trên cơ sở nội dung đơn, các giấy tờ bà Phạm Thị Cảnh cung cấp, hồ sơ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Cao Văn Chinh và căn cứ Thông báo số 392/TB-UBND ngày 03/10/2023 của UBND xã Cẩm Lĩnh về thông báo kết quả làm việc giữa bà Phạm Thị Cảnh và ông Cao Văn Chinh, chủ trì buổi làm việc kết luận như sau:

+ Nội dung liên quan đến nguồn gốc thửa đất đã cấp giấy chứng nhận QSDĐ đất cho ông Cao Văn Chinh, ngày 28/09/2023 UBND xã đã tổ chức một cuộc làm việc theo đơn bà Phạm Thị Cảnh gồm có các bên: nguyên đơn là bà Phạm Thị Cảnh, bị đơn ông Cao Văn Chinh và ông Cao Văn Miêng, kết thúc cuộc làm việc giữa các bên UBND xã đã có Thông báo kết luận số 392/TB-UBND ngày 03/10/2023 gửi cho các thành phần có liên quan được biết. Cuộc làm việc hôm nay, sau khi các thành phần tham gia có ý kiến, về phía bà Phạm Thị Cảnh có cơ sở cho rằng việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Cao Văn Chinh là sai về nguồn gốc sử dụng đất thì bà Phạm Thị Cảnh làm đơn gửi đến UBND huyện để xem xét, xử lý theo quy định hiện hành. UBND xã sẽ phối hợp với UBND huyện để cung cấp các hồ sơ, tài liệu kèm theo khi có yêu cầu.

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã về giải quyết đơn kiến nghị bà Phạm Thị Cảnh thôn 1 xã Cẩm Lĩnh. UBND xã thông báo để bà Phạm Thị Cảnh được biết./.

Nơi nhận:

- Bà Phạm Thị Cảnh;
- Chủ tịch, phó chủ tịch UBND;
- Các công chức chuyên môn;
- Lưu: VP, TP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Như Hùng